



กรมการแพทย์
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-25918254 โทรสาร 0-2591-8266

e-mail : pr_dms@yahoo.co.th www.dms.moh.go.th



รพ.เลิดสิน จัดงานLerdsin Sarcoma day! เพื่อผู้ป่วยมะเร็งกระดูก

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ห่วงใยผู้ป่วยมะเร็งกระดูก จัดกิจกรรม Lerdsin Sarcoma Day สร้างเครือข่ายให้
ความรู้

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่า โรคมะเร็งกระดูกสามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย
ส่วนใหญ่พบในคนอายุต่ำกว่า 35 ปี และพบมากสุดในช่วงอายุ 10-20 ปี แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิเกิด
จากเซลล์ของเนื้อเยื่อกระดูกส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นใกล้กับข้อ เช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อไหล่ เป็นต้น และ โรคมะเร็งกระดูกชนิด
ทุติยภูมิ หรือเรียกว่าโรคมะเร็งแพร่กระจายเข้าสู่กระดูก โดยเกิดจากโรคมะเร็งจากอวัยวะอื่นๆ แพร่กระจายมาที่กระดูก
ส่วนมากพบที่กะโหลกศีรษะ กระดูกซี่โครง กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค
คือ ความผิดปกติทางพันธุกรรม การเป็นโรคมะเร็งบางชนิดมาก่อน คนที่ทำงานอยู่กับสารเคมีหรือทำงานในที่เกี่ยวข้องกับ
รังสีหรือทางการแพทย์ และคนที่สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ

นายแพทย์สมพงษ์ตันจรรย์ภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กล่าวว่าอาการของโรคมะเร็ง
กระดูกชนิดปฐมภูมิ ในระยะแรกผู้ป่วยมักมีอาการปวดและบวมซึ่งการปวดจะเป็นๆ หายๆ และจะค่อยๆปวดมากขึ้นและปวด
ตลอดเวลาในระยะต่อมา โดยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นขณะเคลื่อนไหวร่างกาย เมื่อก่อนมะเร็งโตขึ้นจะคลำพบก้อนแข็งหรือ
มีปมยื่นออกมาจากกระดูกส่วนที่เป็นโรค ถ้าเกิดใกล้บริเวณข้อจะส่งผลให้เกิดอาการข้อบวม เจ็บ เกิดการติดขัดของการใช้ข้อ
หรือข้อยึดติด และกระดูกแตกหรือหักจะพบได้ในระยะท้ายๆ ของโรคสำหรับโรคมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิ จะมีอาการปวด
คล้ายกับมะเร็งชนิดปฐมภูมิ แต่จะมีการกดทับไขสันหลัง ผู้ป่วยจะมีอาการขา อ่อนแรง จนทั้งเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต มีภาวะ
แคลเซียมในเลือดสูง ท้องผูก คลื่นไส้ เบื่ออาหาร กระจายน้ำ ปัสสาวะบ่อย ร่างกายขาดน้ำ ว่างซึมและ
หมดสติ แต่จะเห็นก่อนไม่ชัดเจนแตกต่างกับมะเร็งชนิดปฐมภูมิสำหรับการรักษาจะขึ้นอยู่กับชนิดของโรคและตำแหน่งที่เป็น
ซึ่งโรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิกักษาเพื่อให้ผู้ป่วยหายขาดจากโรค แต่การรักษาโรคมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิเป็นการรักษา
เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน ให้การรักษาผู้ป่วยที่เป็น เนื้องอกหรือมะเร็ง
กระดูก ซึ่งมีขั้นตอนการรักษาที่ซับซ้อน และพบว่าในปัจจุบันผู้ป่วยกลุ่มนี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุน
ทางด้านจิตใจและความคิดของผู้ป่วย นอกเหนือจากการรักษาที่ซับซ้อนแล้วนั้น ทางโรงพยาบาลเลิดสินจึงได้จัดกิจกรรม
Lerdsin Sarcoma Day เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งกระดูกได้ทำความรู้จัก ทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และให้ความรู้ในการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้านเนื้องอกและมะเร็งกระดูก จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้า
ร่วมงานในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 และร่วมบริจาคของขวัญเพื่อผู้ป่วยมะเร็งกระดูก ได้ที่ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์
โธปิดิกส์ ชั้น 9 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสินหรือร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบ “กองทุนมะเร็งกระดูก” ได้ที่มูลนิธิ
โรงพยาบาลเลิดสิน โทร.0-2235-7337

- ขอขอบคุณ -
30 มีนาคม 2561